

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ  
kế hoạch Nhà nước năm 2015.**

Ngày 12/01/2015, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2015. Tham dự hội nghị có ông Đặng Văn Khoa – Ủy viên Thường vụ trực Huyện uỷ, ông Nguyễn Thành Chiến – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện, các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND 20/20 xã - thị trấn. Hội nghị do ông Lê Văn Lập - Chủ tịch UBND huyện chủ trì và ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện điều hành.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu các xã - thị trấn, các ban ngành huyện và các thành viên UBND huyện, đặt biệt là ý kiến chỉ đạo của ông Đặng Văn Khoa – Ủy viên Thường vụ trực Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo như sau:

**1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014:** Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các ngành, các cấp và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2014.

Thường trực UBND huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu, đặt biệt là ý kiến chỉ đạo của ông Đặng Văn Khoa – Ủy viên Thường vụ trực Huyện uỷ và sẽ nghiên cứu đưa vào chỉ đạo trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, giao Văn phòng HĐND và UBND tu chỉnh các văn bản dự thảo trình Thường trực UBND huyện ký ban hành chính thức.

**2. Về các vấn đề mà đại biểu đề nghị, kiến nghị:**

- **Kiến nghị của đại biểu xã Hiếu Thành** sớm sửa chữa 04 phòng học ở Trường trung học cơ sở Hiếu Thành bị xuống cấp để đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường: UBND huyện đã có kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020, trước mắt trong năm 2015 giao Phòng Tài chính – Kế hoạch kết hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND xã khảo sát, báo cáo đề xuất Thường trực UBND huyện xem xét ứng vốn để sửa chữa nhằm đảm bảo cho việc dạy và học.

- **Kiến nghị của đại biểu xã Trung Chánh** phục hồi lại tuyến kênh Chín Hân vì khi thi công tuyến đê bao ấp Rạch Sâu đắp ngang kênh Chín Hân (do chủ đất

không cho lắp đặt cống), để đảm bảo nước phục vụ sản xuất cho khu vực ấp Quang Đức (Trung Chánh), đề nghị huyện cho lắp đặt cống ngang đê bao ấp Rạch Sâu để lấy nước vào từ kênh Chín Hân: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì kết hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã khảo sát và báo cáo đề xuất Thường trực UBND huyện giải pháp thực hiện.

- **Kiến nghị của đại biểu xã Trung Nghĩa** các nắp đậy cống ngang tỉnh lộ 907 không kín làm ảnh hưởng đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân: Hiện đường tỉnh 907 đang thi công nên việc sử dụng các nắp cống ngang đường đơn vị thi công chỉ lắp đặt tạm thời bằng gỗ thường để điều tiết nước trong sản xuất vì đơn vị thi công chưa đặt hàng được nắp đậy cống theo thiết kế (bằng gỗ sao).

Trụ sở ấp Trường Hội người dân lấy lại đất, đề nghị sớm xem xét thu hồi đất để xây dựng trụ sở ấp: phần này UBND huyện sẽ rà soát lại chi phí và chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện.

- **Kiến nghị của đại biểu xã Hiếu Thuận** trên địa bàn xã có 04 trụ sở ấp đã hư hỏng nặng nhưng xã không có kinh phí sửa chữa để hoạt động, trước hết đề nghị xem xét bố trí kinh phí sửa chữa phần mái tole để tránh dột làm hư các thiết bị, hồ sơ bên trong trụ sở: nội dung này đã có thông báo kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2014, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng kết hợp UBND xã khảo sát và báo cáo, đề xuất Thường trực UBND huyện.

- **Kiến nghị của đại biểu xã Thanh Bình và một số xã khác về việc thực hiện Chương trình dự án Vlap và thu gom rác thải:** UBND huyện sẽ tổ chức cuộc hội nghị chuyên đề bàn sâu dự án Vlap và xã hội hoá trong thu gom rác thải.

- **Kiến nghị của Bảo Hiểm xã hội:** về thực hiện Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và ý kiến trao đổi của UBND thị trấn Vũng Liêm về tham gia đóng bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong gia đình: Giao Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối làm việc cụ thể với Bảo hiểm xã hội huyện và UBND thị trấn Vũng Liêm để thống nhất nội dung thực hiện.

- **Đề nghị của các xã về đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi:** Thường trực UBND sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp, công trình nào bức xúc sẽ ứng vốn thi công trước.

### **3. Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015:**

Ngoài những nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2015 đề nghị các ngành và xã – thị trấn cần lưu ý các vấn đề trọng tâm:

**Các chỉ tiêu chủ yếu:** Có giải pháp ngay đầu năm để triển khai thực hiện vượt và đạt các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, làm tiền đề cho việc chuẩn bị tổng kết và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

**Sản xuất nông nghiệp:** Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện theo hướng nâng giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa Đông xuân, phòng trị sâu bệnh kịp thời để khi thu hoạch đảm bảo năng suất; hướng dẫn nông dân thực hiện tốt khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng các giống lúa có chất lượng và tuân thủ nghiêm lịch thời vụ lúa Hè thu, Thu đông. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có giải pháp phòng trị kịp thời tránh lây lan.

**Tài nguyên và Môi trường:** Tổ chức thực hiện tốt dự án Vlap trong việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

**Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:** Nắm tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để có kế hoạch đề nghị tỉnh hỗ trợ trang thiết bị, máy móc tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài huyện xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

**Thương mại dịch vụ và tiêu dùng xã hội:** Tăng cường kiểm tra quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

**Thu thuế – ngân sách:** Tăng cường công tác quản lý và có giải pháp tốt đối với công tác thu thuế, nợ thuế, phí bảo trì đường bộ trên phương tiện xe mô tô, chi ngân sách phải hết sức tiết kiệm. Tăng cường công tác vận động nhân dân đóng góp các quỹ, vận động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, các tổ chức phi Chính phủ để đầu tư phát triển và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

**Thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội:** tập trung triển khai các dự án, công trình thuộc 02 xã điểm nông thôn mới. Đối với chương trình giảm nghèo từng xã phải xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, xét duyệt hộ thoát nghèo đảm bảo đúng thực chất, dân chủ và công khai. Tổng kết các Kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng theo đúng thời gian quy định.

**Văn hoá – xã hội:** Tập trung chỉ đạo tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015 và các ngày lễ lớn trong năm. Triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện cuộc vận động quỹ Vì người nghèo để chăm lo cho các đối tượng. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân mua Bảo hiểm y tế đạt kế hoạch; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở người. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thuộc các xã xây dựng nông thôn mới.

**An ninh - quốc phòng:** Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2015 và các ngày lễ lớn trong năm; chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt đối tượng trên địa bàn, mục tiêu trọng điểm không để xảy ra đột biến, bất ngờ; kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác, tuyển sinh quân sự; tổ chức tập huấn, huấn

luyện, diễn tập và giáo dục kiến thức quốc phòng năm 2015. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác tuyển quân năm 2015, chú ý vận động sổ tiết kiệm cho mỗi tân binh 1.000.000 đồng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan tâm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp.

**4. Về Kế hoạch quý I và Kế hoạch chiến dịch mùa khô:** Văn phòng HĐND và UBND huyện hoàn chỉnh ban hành chính thức, đề các ban ngành huyện và UBND các xã – thị trấn có kế hoạch cụ thể giao từng bộ phận, cá nhân tổ chức triển khai thực hiện.

**5. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015:** Tập trung chăm lo Tết cho gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già yếu neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc; Ngoài phân kinh phí quỹ vì người nghèo hỗ trợ 300.000 đồng/hộ nghèo, giao Chủ tịch UBND các xã – thị trấn kết hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ quà Tết cho 100% hộ cận nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà cùng được vui Xuân đón Tết.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các ngành và UBND các xã - thị trấn để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Thường trực UBND huyện để có uốn nắn chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Ông Đặng Văn Lượng-PCVP. UBND tỉnh;
- TT. HU, TT. HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các ban ngành huyện (gửi qua mạng);
- UBND xã - thị trấn (gửi qua mạng);
- Ban LĐVP (gửi qua mạng);
- Các CVNC' (gửi qua mạng);
- Lưu: VT. (Photo 08 bản);